



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นั้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุมัติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เงื่อนไข ขอบเขต และมาตรฐานของผลงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๐๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน จึงเห็นชอบให้ นางสาวกฤษณา พิชรชานนท์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๘๑ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน และประกาศรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายดังกล่าวจัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่ได้รับการประกาศรายชื่อฯ และหากไม่จัดส่งผลงานภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์จะขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือก ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดนี้ใหม่

อนึ่ง หากผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วง ให้ทักท้วงได้ตามประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางรัชณา ตันฑูชโฒ)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดและวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 แบนท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ชื่อ - สกุล ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง/สังกัด	รายละเอียดการเสนอผลงาน		ข้อเสนอแนวคิดว่า ที่นำเสนอ	หมายเหตุ	
			ชื่อผลงาน	ผู้ร่วมดำเนินงาน			
				จำนวน (คน)			สัดส่วน (%)
๑	ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๑ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	นางสาวกฤษณา พัทธชานนท์ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๘๑ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ	๑. การพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส ของครูและนักเรียน (ดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑) ๒. การจัดการเจรจาหรือความร่วมมือ ด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและ เขตโอเชียเนีย (ดำเนินการ ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑)	๑	๓๐%	การพัฒนาโครงการ ผู้ช่วยสอนภาษา ฝรั่งเศสเพื่อพัฒนา ทักษะการสื่อสาร ภาษาฝรั่งเศสของ นักเรียนและครู	ผลงาน เรื่องที่ ๑ และ เรื่องที่ ๒ มีส่วน ในการ ดำเนินการ ๗๐%

